

## กิตติกรรมประกาศ

รายงานการวิจัยเรื่อง การตัดสินใจไม่เลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาการบัญชี ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษารัถภัฏพิณชยการและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2565 ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจากดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย (ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยอาชีวศึกษารัถภัฏพิณชยการและเทคโนโลยี) ดร.ธิตี มหบุญพาชัย(ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษารัถภัฏพิณชยการและเทคโนโลยี) และดร.ณณัฐ เสาวรงค์(ผู้จัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษารัถภัฏพิณชยการและเทคโนโลยี)ที่ปรึกษางานวิจัยที่กรุณาส่งเสริมอำนวยความสะดวกทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้คำแนะนำการดำเนินการวิจัยตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่งผู้วิจัยตระหนักถึงนโยบายการพัฒนาความทุ่มเทและความตั้งใจจริงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

ขอขอบพระคุณอาจารย์ประหลาด จันทร์โก(รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษารัถภัฏพิณชยการและเทคโนโลยี) อาจารย์ไพฑูรย์ กตกุลเดโช (รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษารัถภัฏพิณชยการและเทคโนโลยี) อาจารย์ทับทิม เอี่ยมเจริญ (อาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษารัถภัฏพิณชยการและเทคโนโลยี) อาจารย์กัญญา วราหะ (อาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษารัถภัฏพิณชยการและเทคโนโลยี) ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยด้วยดี

ผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อการค้นหาแนวทางในการพัฒนาเพื่อสามารถทำให้นักศึกษาที่จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเลือกที่จะศึกษาต่อที่วิทยาลัยเดิม จึงขอมอบส่วนดีทั้งหมดนี้ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจนทำให้ผลงานวิจัยสำเร็จ เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาและขอมอบความกตัญญูทเวทิตา แต่บิดามารดา และผู้มีพระคุณทุกท่าน สำหรับข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น ผู้วิจัยขออน้อมรับผิดเพียงผู้เดียว และยินดีที่จะรับฟังคำแนะนำจากทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยต่อไป

ขอขอบคุณนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 3 อันเป็นที่รักทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมและทำการทำวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง ศึกษาสภาพและปัญหาที่นักศึกษาสาขาบัญชีไม่เลือกเรียนต่อที่วิทยาลัยเดิมของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3 สาขาการบัญชีวิทยาลัยอาชีวศึกษารัถภัฏพิณชยการและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2564 จนงานวิจัยนี้ประสบความสำเร็จ และขอบคุณคณะครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษารัถภัฏพิณชยการและเทคโนโลยีที่คอยให้กำลังใจให้คำปรึกษามา ณ โอกาสนี้

ผู้วิจัย

นางสาวธันยรัตน์ กอสัมพันธ์

วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565

ชื่องานวิจัย	การตัดสินใจไม่เลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาการบัญชี ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษารัถกิติพิณขยการและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2564
ผู้วิจัย	นางสาวธันยรัตน์ กอสัมพันธ์
ตำแหน่ง	ครูผู้สอน
วุฒิการศึกษา	ศศ.บ การจัดการทั่วไป (แขนงวิชาการบัญชี) สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร
สถานที่ทำงาน	วิทยาลัยอาชีวศึกษารัถกิติพิณขยการและเทคโนโลยี 39 ซอย 12 ถนนประชาสรรษา อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ส่วนตัว	080 546 4947 โทรศัพท์ 055 716 459 โทรสาร 055 716 951
ปีที่ทำวิจัยเสร็จ	ปีการศึกษา 2565
ประเภทงานวิจัย	วิจัยสถาบัน

### บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การตัดสินใจไม่เลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาการบัญชี ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษารัถกิติพิณขยการและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2564 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ที่เรียน ในภาคเรียนที่ 2/2564 จำนวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถาม และ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ การวิเคราะห์เชิงข้อมูล ผลการวิจัยมีดังนี้

ผลการวิจัยพบว่าการตัดสินใจไม่เลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาการบัญชีของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษารัถกิติพิณขยการและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2564 นั้นนักศึกษาให้ความสำคัญกับเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานแต่ต้องการให้การจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยและวิธีการสอนของครูผู้สอนที่ปรับเปลี่ยนการสอนให้ก้าวทันการเจริญเติบโตของเทคโนโลยี ความถนัดความสนของตนเองเป็นปัจจัยที่นักศึกษาเลือกเรียนตามความชื่นชอบ และแรงจูงใจจากสิ่งแวดล้อม ครอบครัว สื่อการเรียนการสอน การประชาสัมพันธ์

